



THƯ NGỎ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT TÂN LẬP (2003 – 2023)

Kính gửi:

Các thể hệ giáo viên đã và đang công tác tại trường THPT Tân Lập

Các thể hệ cựu học sinh nhà trường

Các bậc cha mẹ học sinh, các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường

Năm học 2023-2024 là năm học có ý nghĩa đặc biệt của thầy và trò trường THPT Tân Lập. Đây là năm học đánh dấu 20 năm xây dựng và phát triển của nhà trường (2003-2023)

Trong suốt 20 năm qua, các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Tân Lập đã vượt mình mạnh mẽ để xây dựng nơi đây thành địa chỉ đào tạo có uy tín bậc THPT của huyện Đan Phượng. Nơi đây đã gửi gắm bao tâm huyết, công sức, trí tuệ của hàng trăm thầy giáo cô giáo. Là nơi chấp cánh ước mơ bay cao bay xa của hàng nghìn học sinh.

Để ôn lại truyền thống của nhà trường, nhà trường dự kiến tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Tân Lập và ngày 18 và 19/11/2023. Đây là dịp để các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ nhằm tạo động lực cho sự phát triển tương lai của nhà trường.

Để lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa, đầm ấm, trường THPT Tân Lập rất mong nhận được sự ủng hộ của các thể hệ thầy và trò nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường, cụ thể.

1. Cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, ... về lịch sử truyền thống, các hoạt động của nhà trường trong suốt 20 năm qua

2. Tham gia đóng góp ý kiến, ý tưởng, tài trợ cho các hoạt động kỷ niệm, các công trình lưu niệm

* Mọi thông tin, tư liệu, hình ảnh... xin gửi về:

Trường THPT Tân Lập. Địa chỉ: Cụm 5, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.
Điện thoại: 02433. 662. 765; Email: c3tanlap@hanoi.edu.vn

* Hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức:

Thầy giáo: Nguyễn Tiến Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0984955035

Thầy giáo: Nguyễn Việt Khoa - Chủ tịch công đoàn. ĐT: 0988264268

Thầy giáo: Nguyễn Quý Hòa - TKHĐ. ĐT: 0982165765

Trường THPT Tân Lập trân trọng cảm ơn và Kính chúc Quý cơ quan, tập thể, cá nhân, các thể hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh của nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**T.M BAN TỔ CHỨC
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)**

Lý Đức Kim